

สารสนเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา
ข่าวสาร สาระน่ารู้ เพื่อพี่น้องชาวไทยในบาห์เรน

ฉบับที่ 02/2558

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

สถานเอกอัครราชทูตหรือคณะกรรมการพ่อค้าเอเชียในบาห์เรน (Bahrain Asian Traders Committee)



เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา เปิดสำนักงานต้อนรับคณะกรรมการพ่อค้าเอเชียในบาห์เรนของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมบาห์เรน เพื่อหารือถึงโอกาส ปัญหาและอุปสรรคที่นักธุรกิจไทยประสบในการทำธุรกิจในบาห์เรน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้หยิบยกประเด็นปัญหาที่ได้เคยรับฟังจากนักธุรกิจไทย อาทิ ความล่าช้าในการขอใบอนุญาตซัพซันบาห์เรน และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจภาคบริการและการท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งเป็นประเด็นที่คณะกรรมการฯ เห็นพ้องและรับที่จะช่วยผลักดันกับรัฐบาลบาห์เรนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป อนึ่ง สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมบาห์เรนจะจัดการสัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจชาติเอเชียในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาหอการค้าและอุตสาหกรรม (เขต Sanabis) เพื่อระดมสมอง รวบรวมประเด็นและเสนอแนะทางออกของปัญหาต่าง ๆ ให้กับรัฐบาลบาห์เรน สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเชิญชวนนักธุรกิจไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกับผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

สับปะรดไทยลุยตลาดบาห์เรน



เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำคณะผู้ส่งออก สับปะรดและผลิตภัณฑ์จากสับปะรดบุกตลาดบาห์เรน โดยได้จัดงานจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าอาหารบาห์เรนขึ้นที่ โรงแรม Diva เขต Juffairs และได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักธุรกิจบาห์เรนที่เข้าร่วมกว่า 20 ราย เสร็จงานนี้ เราก็หวังว่าชาวไทยในบาห์เรนจะได้เห็นสับปะรดไทยในตลาดบาห์เรนเสียที หลังจากที่ต้องกินแต่ สับปะรดของประเทศเพื่อนบ้านมานาน

ฟุตบอลประเพณี สามัคคีชุมชน



กีฬาเป็นยาวิเศษ เมื่อวันที่ 9 และ 16 มกราคม 2558 ชมรมกีฬาไทยใน
บาหลีเรณได้จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี บรรยากาศการแข่งขันเป็นไป
อย่างสนุกสนาน ฉันทมิตร โดยผลการแข่งขันเป็นไปดังนี้ คือลำดับที่
1. ทีมบูเดย่า 2. ทีมกูฟุน 3. ทีมโตโยต้า 4. ทีมซีคลับ ทั้งนี้ นักฟุตบอลที่
ได้รับคัดเลือกจะเข้าแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับทีมประเทศสมาชิก
อาเซียนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 6 มีนาคม 2558 ต่อไป

โรงเรียน ก.ไก่ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก



เปิดโลกการทูต เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียน ก.ไก่ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในบาหลีได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดจัดงานด้านการต่างประเทศของไทย ท่านทราบหรือไม่ ประเทศไทยจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2498 จนเมื่อเปลี่ยนมาจัดในวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม เมื่อปี พ.ศ. 2508 เนื่องด้วยเห็นว่า เดือนตุลาคมในบางปี ยังคงมีฝนตกชุก จึงทำให้การเดินทางทำได้ไม่สะดวก

กงสุลสัญจรประจำเดือนมกราคม 2558



เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกให้บริการกงสุลสัญจรเพื่อเยี่ยมเยียนพนักงานชาวไทยและให้บริการด้านการกงสุลที่ร้านป่าตอง ในการนี้ นายวราโรจน์ เองสมบุญ ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายกงสุล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลได้บรรยายสรุปข้อควรรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานในประเทศบาห์เรน และเปิดคลินิกกงสุลเพื่อให้บริการ/ คำปรึกษางานกงสุล โดยบรรยายภาคเป็นไปอย่างเป็นกันเองและอบอุ่น

โปรดใช้ความระมัดระวัง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ Gulf Daily News

ได้ลงข่าวการเจ้าหน้าที่ตำรวจบาห์เรนได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาคดีลักพาตัวและข่มขืนหญิงชาวเอเชียซึ่งตาม
รายงานข่าวหญิงชาวเอเชียผู้นี้ได้ถูกลักพาตัวจากบริเวณไม่ไกลจากบ้านที่พักของตน ในกรณีนี้ แม้ว่า
บาห์เรนจะเป็นประเทศที่มีความปลอดภัย แต่ก็ไม่ควรชะล่าใจ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอให้พี่น้องชาว
ไทยโปรดใช้ความระมัดระวังในการดำรงชีพ และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่เปลี่ยวตามลำพัง

วรรคทองของท่าน ว. วชิรเมธี

หากการบนบานศาลกล่าวจะช่วยให้ผู้คนสม
ปรารถนาได้จริง อย่างที่เคยเชื่อกันมาแล้ว
ในโลกนี้คงจะไม่มีใครผิดหวัง คงจะไม่มีใคร
ยากจน และคงจะไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าง
แน่นอน

ด้วยความปรารถนาดี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา

บรรณาธิการ : วิชัย วราศิริกุล (เอกอัครราชทูต) หทัยชนก ฤทธาคนี ฟรุโม (ที่ปรึกษา)

วราโรจน์ เองสมบุญ (ที่ปรึกษา) ปวีณ ธนรัช (เลขานุการเอก) เกษร พลอยสังวาลย์ (เลขานุการโท)

Address : Royal Thai Embassy, Manama, Villa No.132, Avenue 66, Block 360, Zinj Area, P.O. Box 26475, Manama

โทรศัพท์ 17246242 และ 17274142 (ฝ่ายกงสุล โทร. 77007727, 77077727)